

Source : ข่าวสด

Date : 25 พ.ค. 2559

Page : 12

No : 59239089

## ศาลฎีกาพิพากษาปล่อยตัวนักโทษ 17 ปี

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ห้องพิจารณาคดี ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.4849/2554 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายประชา โพธิ์พิพิธ หรือก้านันเชียะ อายุ 72 ปี และนางชมพร ต่างใจเย็น อายุ 49 ปี ภรรยา ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกและยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในความครอบครองดูแลของรัฐมากกว่า 50 ไร่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่จ.กาญจนบุรี คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ให้จำคุกจำเลยทั้งสอง 17 ปี ทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยคนละ 11 ปี 4 เดือน ต่อมาจำเลยทั้งสองอุทธรณ์สู้คดีระหว่างอุทธรณ์จำเลยทั้งสองได้ประกันตัว

โดยวันนี้นายประชาและนางชมพร จำเลยทั้งสองไม่เดินทางมาศาล ศาลได้ตรวจสอบการส่งหมายนัดพบว่า นางชมพร จำเลยที่ 2 ไม่ได้รับหมายศาล พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เดินทางมาศาลโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้อง จึงให้ออกหมายจับนายประชา จำเลยที่ 1 และนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากคดีดังกล่าวแล้วศาลฎีกายังพิพากษาจำคุก 5 ปี นายประชา หรือก้านันเชียะ กรณีคดีฮั้วประมูล ชัดขวางไม่ให้บริษัทวิสต์เซ็นเตอร์ เข้าเสนอราคาประมูลโครงการก่อสร้าง ปี 2542-2544 แต่จำเลยไม่มาฟังคำพิพากษา จึงถูกศาลออกหมายจับให้มารับโทษคดีฮั้วประมูลด้วย

Source :

มติชน (บ่าย)

Date: 25 พ.ค. 2559

Page: 10

No: 59238837

## ส่งศาลฎีกาชี้คำร้องคดีฟ้องบักตู่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายอานนท์ นำภา ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลอาญามีคำสั่งรับคำร้องเพื่อส่งศาลฎีกาพิจารณา คดีของกลุ่มพลเมืองได้กลับ โดย นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ หรือพี่น้องเหมอ และสมาชิกกลุ่มพลเมืองได้กลับรวม 15 ราย ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับคณะ คสช.รวม 5 คน เป็นจำเลยที่ 1-5 ฐานเป็นกบฏ ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการหรือแบ่งแยก

ราชอาณาจักรโดยใช้กำลังประทุษร้าย และกระทำการสะสมกำลังพล หรืออาวุธหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 กรณี คสช.ยึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้ศาลอาญาจะส่งคำร้องของโจทก์ไปยังผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องของโจทก์ไว้หรือไม่ จากนั้นศาลฎีกาจะมีคำสั่งอาญาเพื่อแจ้งโจทก์ทราบคำสั่งต่อไป

Source :

มติชน

Date : 25 พ.ค. 2559

Page : 10

No: 59239008

## ศาลพิพากษาคดีเช่าพื้นที่สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่บริษัท สุวรรณภูมิ รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SRD) และบริษัท สุวรรณภูมิ ทรานดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (STD) ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท., บริษัท สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำเลยที่ 1-2 กรณีผิดสัญญา และละเมิดโดยบริษัท สุวรรณภูมิฯ โจทก์ขอให้ ทอท. จำเลยที่ 1 ทำสัญญาอนุญาตและสัญญาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์บริการการขนส่งสาธารณะภายในชอปปิงอาเขตเพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หากไม่ทำสัญญาให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ทั้งสอง เป็นเงินจำนวน 1,175,897,514 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และชำระค่าเสียหายเดือนละ 8,245,908 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองจะหยุดขัดขวางบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่กับโจทก์ทั้งสอง และคดีที่ บริษัท สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บจก.สุวรรณภูมิ รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ และ บจก.สุวรรณภูมิ ทรานส์ดีเวลลอปเม้นท์, บริษัท ไทยพัฒนาชุมชน จำกัด, นางกานต์พิชชา สันหนองเมือง, น.ส.อุบลท่าทราย, นางรัชนิภา ศุภางคเสน, น.ส.อมรรัตน์ เพ็ชรรัตน์ และนายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล เป็นจำเลยที่ 1-8 เรื่องขับไล่ออกจากพื้นที่พิพาท

พร้อมเรียกค่าเสียหายทั้งหมด 59,806,631 บาท และชำระค่าขาดประโยชน์หลังฟ้องวันละ 284,250 บาท จนกว่าจะส่งมอบที่พิพาทคืนแก่โจทก์ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณา 2 คดีเป็นสำนวนเดียวกัน

ซึ่งศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 319,900,031.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนสำนวนคดี บจก.สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส ยื่นฟ้อง บจก.สุวรรณภูมิ รีเทลฯ กับพวกรวม 8 รายนั้น ศาลพิพากษายกฟ้อง ต่อมาคู่ความยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ให้โจทก์ทั้งสองและบริวาร ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ โดยให้ บ.สุวรรณภูมิ รีเทลฯ โจทก์ที่ 1 ชำระค่าทรัพย์สินเดือนละ 370,000 บาท และ บจก.สุวรรณภูมิ ทรานดีเวลลอปเม้นท์ โจทก์ที่ 2 ชำระค่าใช้ทรัพย์สิน เดือนละ 250,000 บาท ให้แก่ บจก.สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จำเลยที่ 2 นับแต่วันถัดฟ้องวันที่ 13 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะออกจากพื้นที่ ให้ บ.สุวรรณภูมิ รีเทลฯ โจทก์ที่ 1 ต้องรับผิดชอบค่าใช้ทรัพย์สิน 2,059,666.66 บาท และ บจก.สุวรรณภูมิ ทรานดีเวลลอปเม้นท์โจทก์ที่ 2 ต้องรับผิดชอบค่าใช้ทรัพย์สิน 1,391,666.66 บาท นับตั้งแต่วันที่เข้าพื้นที่จนถึงวันถัดฟ้องวันที่ 13 ธ.ค.50 ให้จำเลยที่ 2 ด้วย

Source :

เดลินิวส์

Date :

9 พ.ค. 2553

Page :

116

No :

# ข่าวดำรง หมายเริ่มมชโย

ใบปลิวจากหน่วยงาน  
ลุยคุมเข้มเพิ่มศกษัย  
"บักต็อก" ระบุนอกวังหลวงวัดพระ  
ธรรมกายขอศาลเพิกถอนหมายจับ "ธัมม  
ชโย" หากอยู่ในกระบวน < อ่านต่อหน้า 16

## 'ธัมมชโย' ๘ ต่อจากหน้า 1

การยุติธรรม ขณะที่ศาลอาญาคำร้องขอถอนหมายจับ ซึ่งออกโดยชอบตามกฎหมายแล้ว ด้านดีเอสไอ เตรียมแผนรับมือ "ธัมมชโย" หากเบี่ยงนัด 26 พ.ค.นี้ จัดทีมพร้อมบุกจับ ลั่นถึงจุดนั้นขวดประกัน นำตัวส่งศาลทันที บุกเรือนจำแจ้งข้อหา "ศกษัย" สมคบฟอกเงินร่วมกับ "ธัมมชโย" พร้อมสอบปากคำมาราธอนกว่า 8 ชม. รับสัมพันธ์ใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีชื่อเรียกรู้กันสองคน

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายจับพระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย (ไชยบุญย์ สุทธิผล) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร กรณีมีชื่อเป็นผู้รับเช็คบริจาจาก นายศกษัย ศรีศกษัย อธิบดีประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน โดย ดีเอสไอกำหนดให้พระธัมมชโยเข้ามอบตัวในวันที่ 26 พ.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะนำกำลังเข้าจับกุม แต่ทางวัดพระธรรมกายนำ

ใบรับรองแพทย์ที่ไม่ได้ออกโดย รพ.ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี มายืนยันว่า พระธัมมชโยอาพาธหลายโรคไม่สามารถเข้ามอบตัวได้ และยิ่งถ้ายทอดสติให้เห็นอาการอาพาธอาการหนักจริง พร้อมทั้งยื่นขอต่อศาลอาญาให้เพิกถอนหมายจับพระธัมมชโยด้วย ส่วนดีเอสไอเตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ยื่นใบรับรองแพทย์ให้พระธัมมชโยเพิ่มเติม ตามที่แถลงข่าวให้ทราบอย่างต่อเนื่องนั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ทีมทนายความของวัดพระธรรมกายได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับพระธัมมชโย ผู้ต้องหาข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร พร้อมกับขอให้ศาลได้สำเนาข้อเท็จจริง ตามที่ศาลอาญานุมัติหมายจับเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา ความคำร้องขอของพนักงานสอบสวนดีเอสไอนั้น ภายหลังจากพิเคราะห์คำร้อง และเอกสารขอเพิกถอนหมายจับของทนายความพระธัมมชโยแล้วเห็นว่าศาลอาญาพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาโดยชอบตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง ทั้งนี้ทนายความของพระธัมมชโย ยังสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับของศาลอาญาไปยังศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่งเพิกถอนต่อไปได้ภายใน 30 วันตามกฎหมาย

ด้าน พ.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รว.ยุติ

ธรรม กล่าวว่ ทุกคนต้องหันมาใช้กระบวนการ  
ยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งพระธัมมชโยก็  
ใช้สิทธิของตัวเอง ถือเป็นกระบวนการยุติธรรม  
อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ การที่พระธัมม  
ชโยทำแบบนี้ดีกว่าใช้รูปแบบอื่นหรือใช้เทคนิค  
มาทำให้เกิดปัญหา ตนมองว่าพระธัมมชโย  
พยายามต่อสู้โดยกระบวนการยุติธรรมถือเป็น  
เรื่องดี เพราะท้ายที่สุดแล้วกระบวนการ  
ยุติธรรมจะตอบโจทย์ทุกอย่าง หากพระธัมม  
ชโยขึ้นเรื่องต่อศาล ทุกคนก็ต้องเคารพ และวัน  
นี้เมื่อศาลออกหมายจับ ดีเอสไอก็ต้องดำเนิน  
การ หากศาลสั่งให้ถอนหมายจับก็ต้องถอน

“ถ้าศาลรับ ศาลก็จะต้องเรียกพนักงาน  
สอบสวนมาว่ากัน ถ้ายังอยู่ในกระบวนการ  
ยุติธรรมก็ไม่มีปัญหา และใบรับรองแพทย์ของ  
พระธัมมชโยเองก็ต้องสอบสวนให้ละเอียดว่า  
เกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่ควรจะกลัว  
อะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ แต่ถ้า  
จำเป็นจะต้องตัดสินใจเข้าไปถึงในวัดแล้วกลับมา  
แล้วไม่เข้า ผมว่าคงไม่ถูก ผมไม่เชื่อว่า  
เขาจะทำอะไร เพราะเป็นการขัดขวางการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ปัญหายุ่งยากขึ้นไปอีก”  
พล.อ.ไพฑูริย์ กล่าว

เมื่อถามว่า คิดว่าปัญหาดังกล่าวจะยืด  
เยื้อยาวนานหรือไม่ พล.อ.ไพฑูริย์ กล่าวว่า คน  
ไม่ทราบ เพราะทุกคนพยายามใช้กระบวนการ  
ยุติธรรม ขอให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบ อย่าลืมน่า  
คดีดังกล่าวสืบเนื่องพัวพันมาตั้งแต่การทุจริต  
ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ทุกอย่าง  
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต้องมองในภาพรวม  
อย่างมองแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียว เรื่องดัง  
กล่าวต้องอดทน ส่วนกังวลหรือไม่ว่าบรรดาอ  
ภิชัยพระธัมมชโยจะก่อปัญหาจนบานปลายนั้น  
ตนไม่มอยากให้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและเจ้า  
หน้าที่เองจะต้องใช้วิธีการเจรจา แต่ตนบอก  
แล้วว่าตัวคนนั้นไม่ใช่ช่องโหว่ที่จะต้องจับมือเป็น  
โจร ผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย ในวัดคงไม่มีอะไรถึง  
ขนาดนั้น

ที่เรือนจำกลางบางขวาง เมื่อเวลา  
10.00 น. วันเดียวกันนี้ พ.ต.ท.สมบุญ ธาระ  
สิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.  
ปภกร์ สุวีฑูต ผบ.สำนักงานกิจการธนาคาร  
นายขจรศักดิ์ พุทธธนาภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการ  
สอบสวน 3 เดินทางเข้าแจ้งข้อกล่าวหาฐาน  
สมคบกันฟอกเงิน กับนายสุภชัย ศรีสุภอักษร  
อดีตนายกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น  
จำกัด สืบเนื่องจากกรณีการส่งจ่ายเช็คบริจา  
คเงินให้พระธัมมชโย โดยพนักงานสอบสวนใช้  
เวลาสอบปากคำ นายสุภชัยนานกว่า 6 ชั่วโมง

นายขจรศักดิ์ เปิดเผยภายหลังเข้าแจ้ง  
ข้อกล่าวหา นายสุภชัย ว่า พนักงานสอบสวนได้  
ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูก  
กล่าวหา มีทนายความร่วมรับฟัง โดยนายสุภชัย  
รับทราบข้อกล่าวหา และให้การรับสารภาพเพียง  
บางส่วน แต่ให้การที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ  
ประเด็นความรู้จักสนิทสนมระหว่างพระธัมมชโย  
กับนายสุภชัย ช่วงที่นายสุภชัยเป็นไวยาวัจกรวัด  
พระธรรมกาย โดยมีการใช้ชื่อเรียกเฉพาะเป็นที่  
รู้จักสองคน อย่างไรก็ตาม ชื่อดังกล่าวเป็นราย  
ละเอียดในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เป็น  
ประเด็นที่แสดงให้เห็นความสนิทสนม สามารถ  
เข้าไปหาที่กุฎได้ ต่างจากที่วัดเคยระบุว่าไม่ได้รู้จัก  
สนิทสนม ทั้งนี้ ต้องเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมอีก  
ครั้ง เพราะให้การที่เป็นประโยชน์หลายคดี และ  
มีผู้เกี่ยวข้องอื่นอีกจำนวนมาก สำหรับคำให้การ  
ของนายสุภชัยจะมีผลกับการแจ้งข้อกล่าวหาพระ  
ธัมมชโยหรือไม่นั้น การแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูก  
กล่าวหาสามารถให้การหรือไม่ให้การก็ได้ แต่คดี  
ดังกล่าวมีพยานหลักฐานในสำนวนที่เป็นพยาน  
เอกสารอยู่แล้วมีเส้นทางการเงินไหลเวียนเข้ามา  
อย่างไรบ้าง

นายขจรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตามที่วัด  
เสนอให้พนักงานสอบสวนเข้าแจ้งข้อกล่าวหา  
ที่วัดในวันที่ 25 พ.ค.นี้ ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้  
เพราะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  
หากไม่เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ต้อง  
ขอหมายจับ ต้องแสดงหมายจับ แต่วิธีที่ง่าย

ที่สุดคือขอให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวัน  
ที่ 26 พ.ค.นี้ตามกำหนด การดำเนินการของ  
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง สิ่งใดที่นอก  
เหนือจากสิ่งที่ควรทำ ก็ไม่สามารถทำได้ ที่ผ่าน  
มาเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติที่มี  
ชอบ ที่ผ่านมามากุฎิชัยวัดมีหลายกลุ่ม ขนาด  
ทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องก็ยังคงถูกร้องเรียน  
หลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม หากไม่มาตามกำหนด  
ในวันที่ 27 พ.ค. พนักงานสอบสวนจะประชุม  
เพื่อดำเนินการโดยยึดหลักตามกฎหมาย ซึ่งมี  
ข้อปฏิบัติชัดเจนว่ากรณีป่วยต้องทำอะไร  
กรณีไม่ป่วยดำเนินการอย่างไร ขอให้ทำตาม  
กฎหมายจะให้สิทธิประกันตัว อยู่เมื่อไทยก็  
ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของไทย

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากดีเอสไอ  
เปิดเผยว่า ผู้บริหารดีเอสไอและชุดสอบสวนได้  
ประชุมร่วมกับชุดปฏิบัติการคดีพิเศษ เพื่อซัก  
ซ้อมแผนแจ้งปฏิบัติการภายในวัดพระธรรมกาย  
หลังครบกำหนดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายใน  
วันที่ 26 พ.ค. โดยจะนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้า  
จับกุมตัวพระธัมมชโย ตามหมายจับศาลอาญา  
ซึ่งดีเอสไอจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้น  
สอบสวนเพราะมีพฤติการณ์หลบเลี่ยงไม่เข้าสู่  
กระบวนการยุติธรรม หลังการจับกุมตัวและแจ้ง  
ข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะนำตัวพระธัมม  
ชโยไปฝากขังที่ศาลอาญาเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจ  
ในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยพระธัมมชโยต้อง  
ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวที่ศาล.